

## ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 16 บริษัท ดังนี้ A5 BLISS BUI CHUO EARTH GSTEL IFEC KC KTECH NBC NMG POLAR PRO STHAI TSF และ WR โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยขึ้นเครื่องหมาย (Suspension - SP) ต่อเนื่องมานานเกินกว่า 3 เดือนแล้ว และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับตั้งแต่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย (คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มนี้ โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มนี้เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยขึ้นเครื่องหมาย SP มานาน ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ขว้าย่อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญรายบริษัทได้ตาม link ในตารางหน้าถัดไป

สรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราว

ลำดับ	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	งบการเงินที่นำเสนอ (ตั้งแต่วงวด Q1/2560)*				แบบ 56-1 ปีล่าสุด*	Link ข้อมูล รายบริษัท*
			ปี 2560	ปี 2561	Q1/ 2562	ความเห็นผู้สอบบัญชี (งบการเงินล่าสุดที่นำเสนอ)		
1	A5	บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป	✓	✓	✓	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2561	<a href="#">Click</a>
2	BLISS	บมจ.บลิส-เทล	✓	✓	✓	มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2561	<a href="#">Click</a>
3	BUI	บมจ.บางกอกสหประกันภัย	✓	✓	✓	ไม่มีเงื่อนไข	2561	<a href="#">Click</a>
4	CHUO	บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)	✓	X	X	ไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกต	2560	<a href="#">Click</a>
5	EARTH	บมจ.เอินเนอร์ยี เอิร์ธ	Q1-Q2	X	X	ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต	2559	<a href="#">Click</a>
6	GSTEL	บมจ.จี สตีล	✓	✓	X	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2560	<a href="#">Click</a>
7	IFEC	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	X	X	X	ไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกต	2559	<a href="#">Click</a>
8	KC	บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	Q1-Q3	X	X	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2559	<a href="#">Click</a>
9	KTECH	บมจ.เค.เทค คอนสตรัคชั่น	✓	Q1-Q3	X	ไม่มีเงื่อนไข	2560	<a href="#">Click</a>
10	NBC	บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	✓	✓	X	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2561	<a href="#">Click</a>
11	NMG	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	✓	Q1-Q3	X	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2560	<a href="#">Click</a>
12	POLAR	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล	X	X	X	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2558	<a href="#">Click</a>
13	PRO	บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)	✓	✓	✓	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2561	<a href="#">Click</a>
14	STHAI	บมจ.ชานไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง	✓	รายงานทางการเงิน 6 เดือนที่ยังไม่ผ่าน การสอบทานจาก ผู้สอบบัญชี	X	N.A.	2560	<a href="#">Click</a>
15	TSF	บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์	✓	Q1-Q3	X	ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต	2560	<a href="#">Click</a>
16	WR	บมจ.วีรีเทล	✓	✓	✓	ไม่มีเงื่อนไข	2561	<a href="#">Click</a>

หมายเหตุ ลำดับ 1-9 12-14 และ 16 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย

\*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมจากสารสนเทศที่เผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลข้างต้น รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนนั้น ๆ ได้โดยตรง